

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tiếng ve đã dần tan trong những vòm lá, cánh phượng vĩ đã nhạt màu nơi góc sân trường, mùa thu dịu dàng lại về mang theo niềm háo hức bước vào năm học mới. Hòa chung không khí tung bừng, phấn khởi ấy của hàng triệu giáo viên, học sinh, phụ huynh trong cả nước, sáng ngày 5/9/2019, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020.



Đến dự lễ khai giảng có các vị khách quý: Về phía chính quyền địa phương có đồng chí Phạm Thị Kim Bình – Phó Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi; đồng chí Phạm Trường Duyệt - Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn phường Phúc Lợi. Về phía Ban đại diện Hội CMHS có bà Đặng Thị Đường - Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh các lớp. Về phía nhà trường có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường; toàn thể cán bộ - giáo viên - nhân viên và đặc biệt là sự có mặt của 791 học sinh trường THCS Phúc Lợi.



Buổi lễ khai giảng năm học mới mở đầu bằng những tiết mục đặc sắc do em các học sinh trong đội văn nghệ biểu diễn. Những lời ca tiếng hát vui tươi rộn ràng đã đem đến không khí vô cùng sôi nổi, gây được ấn tượng với các vị khách mời cũng như các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh.



Được mong chờ nhất trong buổi lễ khai giảng chính màn chào đón các em học sinh khối 6 nhập trường. Trong niềm hân hoan phấn khởi và sự chào đón nhiệt tình của các thầy cô giáo cùng các anh chị học sinh lớp trên, 230 em học sinh lớp 6 đã bước qua lễ đài với cô giáo chủ nhiệm của mình. Từ hôm nay, các em chính thức là thành viên của mái nhà chung Phúc Lợi. Tuy còn chút bỡ ngỡ rụt rè nhưng khuôn mặt ai cũng tràn đầy niềm tin và hi vọng. Bởi lẽ, dưới mái trường này, các em không chỉ được yêu thương, mà quan trọng hơn, các em còn được thầy cô dìu dắt để mở mang tri thức, trở thành những con người có ích, cống hiến cho quê hương, đất nước.



Cũng trong không khí tung bừng của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, các em học sinh đã được nghe đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.



Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã lên đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Đồng chí Hiệu trưởng đã tổng kết những thành tích đạt được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm học mới. Tiếp nối truyền thống và phát huy các kết quả đã đạt được, năm học 2019 - 2020 nhà trường quyết tâm phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao hơn. Trong năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, chú trọng nề nếp kỷ cương, thực hiện đánh giá hàng tháng gắn với chất lượng và hiệu quả công việc; nâng cao năng lực của CB-GV-NV nhằm đáp ứng khung năng lực việc làm; tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018 – 2025”; ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý, giảng dạy và thực hiện tốt một phần trường học điện tử, khai thác tốt các trang thiết bị dạy học hiện đại. Đặc biệt, nhà trường sẽ chú trọng vào công tác ôn thi vào 10 để nâng cao hơn nữa tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập. Để thực hiện được những mục tiêu đó, đồng chí hiệu trưởng mong muốn toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa. Các thầy cô giáo thì không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; là một tấm gương sáng để học sinh noi theo. Còn các em học sinh sẽ quyết tâm học tốt, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò

giỏi. Cũng nhân dịp buổi lễ khai giảng, đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh. Đồng chí khẳng định, với tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu không mệt mỏi, trường THCS Phúc Lợi sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.



Buổi lễ khai giảng khép lại bằng bài hội trống chào mừng năm học. Tiếng trống trường rộn rã vang lên thúc giục lòng người, mang theo bao niềm hân hoan, náo nức hứa hẹn một năm học mới đầy thành công.



Một hành trình khám phá tri thức mới lại bắt đầu. Nhân dịp năm học mới, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể giáo viên học sinh trường THCS Phúc Lợi. Chúc các thầy cô giáo một năm học thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc các em học sinh thân yêu sẽ tự tin, sáng tạo và đạt kết quả học tập thật tốt.

Một số hình ảnh khác của buổi lễ khai giảng:





